

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)

Những năm trước đây, Trường Mầm non Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) chưa được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn; trường lớp phân tán thành 4 điểm trường, phải học tạm trong hội trường thôn, nhà chùa, lớp học nhỏ hẹp, không an toàn, dẫn tới số lượng học sinh đến lớp thấp, chất lượng giáo dục chưa cao. Nhờ đầy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Quỳnh Lâm đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên nâng cao chất lượng dạy và học.

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LÂM VƯỢT KHÓ ĐI LÊN



Giờ ăn trưa của các cháu Trường Mầm non Quỳnh Lâm.

Cô giáo Lưu Thị Bích Phê, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Lâm cho biết: Trường hiện có 19 cán bộ, giáo viên. Đến năm học 2017 - 2018, Trường có 9 nhóm lớp với 210 học sinh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị, phát động các phong trào thi đua toàn thể cán bộ, giáo viên gắn với nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, chú trọng

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiến thức, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ, giáo viên tham gia học

tập và viết bài thu hoạch, đăng ký nội dung và cam kết thực hiện học và làm theo Bác. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đầy đủ, nền nếp và được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác và cuộc sống hàng ngày. Để việc học và làm theo Bác đi vào thực tế, mỗi

cán bộ, giáo viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để đáp ứng yêu cầu thực tế. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. 19/19 cán bộ, giáo viên thường xuyên nhận đủ đầu, chăm sóc các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi. Năm học 2017 - 2018, Trường Mầm non Quỳnh Lâm được địa phương quan tâm xây dựng 3 phòng học kiên cố tại khu trung tâm xã song cơ sở vật chất chưa hoàn thiện. Xác định xã hội hóa giáo dục là khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, nhà trường đã tích cực vận động xã hội hóa từ nhiều nguồn xây dựng hoàn thiện tổng đầu, tường bao với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều cây xanh, hoa cảnh, đồ chơi cũng được phụ huynh hiến tặng. Phong trào học tập nguồn thực phẩm sạch luôn được phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm học đã huy động được 130kg gà, 2.600 quả trứng gà, vịt cùng hàng trăm ki-lô-gam rau, củ sạch các loại trị giá trên 15 triệu đồng giúp nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Nhà trường luôn chỉ đạo sát sao nhiệm vụ chăm sóc

và nuôi dạy giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra. Những năm học từ 2010 - 2015, do còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ học sinh nhà trẻ đến trường chỉ đạt gần 60%, tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ của Chi ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, 2 năm học từ 2016 - 2018 Trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu khi huy động được 100% học sinh mẫu giáo, 60 - 65% học sinh nhà trẻ đến trường. Riêng năm học 2017 - 2018, số lượng học sinh nhà trẻ đến trường vượt kế hoạch đạt 68%. Tỷ lệ học sinh phát triển bình thường hàng năm tăng cao, đến năm học 2017 - 2018 đạt trên 95%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 5%. Chị Nguyễn Thị Lụa, thôn Ngọc Tiến, xã Quỳnh Lâm chia sẻ: Mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn song các cô giáo Trường Mầm non Quỳnh Lâm luôn thể hiện tinh thần yêu nghề, yêu trường, phát huy tinh thương, trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Chúng tôi rất tin tưởng khi gửi gắm con em mình.

TRINH CƯỜNG

Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 9

(chinhpheu.vn) Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 17/6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam là một sự kiện văn hóa đặc biệt được tổ chức thường niên nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức. Năm nay, liên hoan sẽ giới thiệu tới khán giả 22 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, gồm 11 phim quốc tế (Pháp, Wallonia - Brussels (Bi), Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Séc, Anh và Israel) và 15 phim Việt Nam. Một số phim của Việt Nam là những phim giành giải Bông sen vàng, Cánh diều vàng, giải phim môi trường. Các phim Việt Nam tham dự liên hoan phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và một số phim đến từ Điện ảnh Quân đội, Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và các tác giả làm phim độc lập. Đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Thông qua các bộ phim, khán giả có dịp tìm hiểu về văn hóa, con người, xã hội Việt Nam cũng như của các nước khác, là cơ hội để phân tích xã hội chúng ta đang sống, mối quan hệ giữa chúng ta với nhau và để khám phá các vùng đất cũng như các vấn đề đương đại. Mỗi buổi chiếu, khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim Việt Nam và một bộ phim quốc tế. Bên cạnh đó, các bộ phim tài liệu của các nhà làm phim trẻ sẽ được trình chiếu vào một số buổi chiếu. Và có nhiều đạo diễn sẽ tham dự và giao lưu với khán giả.

Tháng 6 sẽ có 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền

(chinhpheu.vn) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6 này, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 2 - 3 đợt nắng nóng nhưng không kéo dài và không gay gắt. Tháng 6 là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía Bắc. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 6 này gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động ổn định dần, gây nhiều ngày mưa trên khu vực. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ trung bình của tháng, trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Về lượng mưa, 10 ngày đầu tháng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ, riêng Bắc Bộ ở mức tương đương so với TBNN. Thời kỳ 10 ngày giữa tháng, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN. Còn 10 ngày cuối tháng lượng mưa phổ biến xấp xỉ hoặc xấp xỉ dưới so với TBNN. Cụ thể, tại Bắc Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ. Trung Bộ, lượng mưa tháng phổ biến mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ với tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn từ 20 - 50%. Riêng Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa tháng tại phía Nam Tây Nguyên phổ biến xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ, với chuẩn sai lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15 - 30%. Khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

TẮT ĐẠT

Chỉ huy trưởng nhiệt tình với công việc

Những năm qua, Vũ Ninh (Kiến Xương) luôn là điểm sáng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong thành tích đó có đóng góp không nhỏ của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Văn Đám, người luôn nhiệt tình với công việc và là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo cán bộ quân sự cơ sở khóa 1 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, anh Đám về tham gia công tác tại địa phương, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã. Từ năm 2004 đến nay, anh được phân công giữ các cương vị Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Dù ở cương vị nào anh cũng không ngừng học hỏi, nghiên cứu tài liệu, văn bản hướng dẫn của các cấp để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, quân sự, quốc phòng địa phương. 10 năm qua, với vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, anh góp phần tích cực đưa Vũ Ninh trở thành địa phương tiêu biểu, đi đầu trong công tác này.

Anh Đám chia sẻ: Tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; tham mưu, làm tốt công tác đăng ký, rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm chặt chẽ, công bằng, dân chủ. Bước vào mùa tuyển quân, tôi cùng các đồng chí trong Ban CHQS xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình của từng thanh niên để

thăm hỏi, động viên kịp thời, giúp các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Nhờ vậy, 10 năm qua, Vũ Ninh luôn vượt chỉ tiêu được giao, có năm vượt 12 tân binh so với chỉ tiêu. Ngoài ra, tôi cũng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã vận động các cá nhân ưu tú, tài năng, có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung vào biên chế quân đội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, anh Đám đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, phân công chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ..., bảo đảm đúng thời gian, đủ nội dung, phù hợp với từng nhiệm vụ; quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, pháp luật, công tác dân vận với huấn luyện quân sự. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện có từ 70 - 85% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Đối với công tác quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, anh trực tiếp đến từng thôn để rà soát, chốt nguồn, nắm chắc hoàn cảnh từng đồng chí... làm cơ sở cho công tác biên chế và huy động lực lượng tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ. Là địa phương có hơn 3km tính lộ 458 chạy qua và có cụm công nghiệp Vũ Ninh, Ban CHQS xã thường xuyên phối hợp với Công an xã cử lực lượng dân quân, công an viên trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, tết, tổ chức tuần tra ban đêm trên địa bàn, tham gia trực phòng, chống lụt, bão và tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang



Đồng chí Nguyễn Văn Đám, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vũ Ninh (người ngoài cùng bên phải) gặp gỡ tân binh địa phương lên đường nhập ngũ.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mô hình điểm phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 124 trường THPT, THCS, tiểu học và 18 bệnh viện. Hầu hết các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, xưởng sản xuất, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao (là nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn) đã xây dựng thành công mô hình không khói thuốc. Thày giáo Phan Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Đông Quan cho biết: Học sinh THPT thường có tâm lý thích thể hiện, thích tìm tòi khám phá cái mới và rất hiếu kỳ; nhiều phụ huynh học sinh còn hút thuốc lá là những khó khăn cơ bản của nhà trường khi thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Song với việc đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy của nhà trường, vào chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Công đoàn nhà trường; cung cấp cho giáo viên, học sinh kiến thức, kỹ năng cơ bản về

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Xây dựng các mô hình không khói thuốc

phòng, chống tác hại của thuốc lá; treo biển cấm hút thuốc lá ở nơi nhiều người qua lại..., hiện tượng hút thuốc lá trong nhà trường cơ bản không còn. Thời gian qua, lãnh đạo các doanh nghiệp đã quan tâm, làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, trong đó có việc cấm hút thuốc lá. Ông Lê Bá Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty May xuất khẩu Việt Hồng (thành phố Thái Bình) cho biết: Từ khi chưa có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công ty đã nhận thức được tác hại của

thuốc lá với sức khỏe cán bộ, công nhân, người lao động, đặc biệt là với công tác phòng, chống cháy, nổ trong Công ty. Do vậy, hàng năm, 100% phòng, xưởng sản xuất ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc, 100% công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong phòng làm việc, tại xưởng sản xuất để xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trước đây, ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, việc mời thuốc lá ở đám

cưới, đám tang, lễ hội được coi là một phần quan trọng. Vì vậy, gia chủ luôn chú trọng thực hiện chủ trương để tránh bị chê trách. Song cùng với sự phát triển của xã hội, ý thức thực hiện pháp luật và hiểu biết của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người được nâng cao, đặc biệt là từ khi có Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, ở hầu hết đám cưới, đám tang, lễ hội hiện nay, việc mời thuốc lá đã trở

nên lạc hậu. Hơn nữa, hầu hết các thôn, làng, tổ dân phố đã đưa việc cấm hút lá trong đám cưới, đám tang vào hương ước, quy ước nên người dân có ý thức hơn và tình trạng hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang và lễ hội giảm rõ rệt. Đồng chí Phạm Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Đông Động (Đông Hưng) phấn khởi cho biết: Nhiều năm nay ở Đông Động, hầu hết các gia đình có hiếu, hỷ xã đều cử cán bộ đến chúc mừng hoặc chia buồn, đồng thời nhắc nhở gia chủ không đặt thuốc lá trên mặt bàn, không mời thuốc khách. Kết quả các đám cưới, đám tang đã không có khói thuốc lá. Nếp sống văn hóa dần hình thành góp phần đưa Đông Động cán đích nông thôn mới từ năm 2016. Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định một số địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút

thuốc lá song phải bảo đảm các điều kiện: có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị đã bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá để họ có thể hút thuốc mà không gây ảnh hưởng đến người khác. Báo Thái Bình là một trong những đơn vị đã bố trí phòng riêng, có bàn ghế, dụng cụ chứa tàn thuốc lá, nằm biệt lập, cách xa khu làm việc để đồng chí nào chưa cai được thuốc lá thì vào đó hút. Song Ban Biên tập Báo vẫn động viên cán bộ, phóng viên không hút thuốc lá hoàn toàn ở nơi làm việc. Ông Lưu Huy Hà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà cho biết: Không chỉ treo biển cấm hút thuốc lá trên các xe ô tô, tại văn phòng làm việc của cán bộ, nhân viên, Công ty còn

dịch nội dung biển sang tiếng Anh để người nước ngoài biết, thực hiện. Công ty cũng bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá tách biệt với khu vực cấm hút thuốc lá, để quan sát và có dụng cụ chứa và tàn thuốc lá. Nhờ vậy, tỷ lệ cán bộ, công nhân Công ty hút thuốc lá giảm đáng kể. Để Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống, góp phần bảo

vệ sức khỏe con người, cần khuyến khích, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình không thuốc lá dựa vào cộng đồng. Song trước tiên mỗi chúng ta hãy cùng phòng, chống thuốc lá, bắt đầu từ việc vận động người thân từ bỏ dần hành vi hút thuốc. THU HIỀN

